



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐

ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที่ ๒๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## หนุ่มจุฬา - สาวมศว คว่าสุดยอดนายแบบ-นางแบบเอสคลับฯ



ปิดฉากไปสวยงามสำหรับการประกวด “เอสคลับ โมเดล เสิร์ช” เวทีค้นหาสุดยอดนายแบบ-นางแบบหน้าใหม่ ระดับวงการแฟชั่นไทย ที่ “เอส คลับ คลับเยาวชนสยามเซ็นเตอร์” เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยมีเวทีแสดงความสามารถพร้อมโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่บนเวทีการประกวด โดยตลอด

ระยะกว่า 2 เดือน ที่เปิดรับสมัครมีน้อง ๆ วัยทีนให้ความสนใจส่งใบสมัครถึง 700 คน แต่ละคนต่างพกความสามารถบวกความมั่นใจเกินร้อย เพื่อมาชิงความเป็นหนึ่งบนเวทีการประกวด

ก่อนได้สุดยอดนายแบบ-นางแบบหน้าใหม่มาประดับวงการ เอสคลับได้เสริมสร้างทักษะให้น้อง ๆ ด้วยการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนขึ้นเวทีประกวด 6 คลาส ได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพให้ดูโดดเด่น, หลักการเดินแบบให้ดูสง่างามบนแคทวอล์ก, หลักการโพสท่าถ่ายแบบให้ดูเป็นมืออาชีพ, เรียนรู้ศิลปะการแสดงกับกันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์, เรียนรู้วิธีการเมคอัพ แอนด์แฮร์สไตล์ส์ดีให้ดูดีด้วยตัวคุณเอง และการมิคซ์แอนด์แมตซ์เสื้อผ้าให้ดูสวยเท่ ไม่ซ้ำใคร และในวันประกวด บริเวณเอเทียม 2 สยามเซ็นเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ หลังจากที่นายแบบ-นางแบบหน้าใหม่ที่ผ่านมาการคัดเลือก 100 คน ออกมาโชว์ลีลาบนรันเวย์ ต่างนำความรู้ความสามารถทั้งหมดที่ได้จากการทำเวิร์กช็อปมาประชันกันอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความประทับใจแก่คณะกรรมการ ประกอบด้วย สุขฤดี พงศ์พันธุ์วัฒนา ผอ.เอสคลับฯ , ยศวดี หัสดีวิจิตร นางแบบอาชีพ, ปรีดิยุช รัตนงาม จากบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน), นาเวียา พุ่มหิรัญ แอ็คติ้งโค้ชอาชีพจากกันตนา, ชลิดา มิตรพันธ์พานิชย์ จากเอสปรี และ สมบัติ เตชะรัตนประเสริฐ ตัวแทนจากบริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ภายหลังการประกวดผ่านไปกว่า 2 ชั่วโมง ก็ได้หนุ่มมาดเข้มรับรางวัลชนะเลิศสุดยอดนายแบบ นายอนุสิทธิ์ แสงนิ่มนวล อายุ 21 ปี นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า ตื่นเต้นและดีใจมากเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้ลองเข้ามาประกวดเวทีก้าวสู่ความเป็นนายแบบและได้รางวัล ซึ่งเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมาย วันนี้ได้ทำในสิ่งที่รัก และได้ทำตามความฝันอีกก้าวหนึ่ง ต้องบอกว่าเวทีนี้ให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าได้รับทั้งความรู้และมิตรภาพ

**ส่วนรางวัลชนะเลิศสุดยอดนางแบบ น.ส.เปรมินทร์ ทับแก้ว อายุ 20 ปี นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทยสาขาสื่อสารมวลชน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เผยว่า ภูมิใจมากเพราะตัวเองมุ่งมั่น ทุ่มเททั้งร่างกายแรงใจ ถือว่าเวทีนี้ได้ให้ประสบการณ์ที่ดี จากวิทยากรทุกท่านในคลาสเวิร์กช็อป ที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หรือมิตรภาพที่ดีจากเพื่อน ๆ น้อง ๆ ในกองประกวด**

นอกจากทั้งคู่ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมบัตรกำนัลจากเอสปรีและคอร์สเรียนภาษาของสถาบันสอนภาษาอังกฤษออลส์ตรีทรวมมูลค่า 45,000 บาท และยังได้รับโอกาสร่วมประสบการณ์การเดินแบบร่วมกับนายแบบ-นางแบบชื่อดังบนเวทีระดับประเทศ

